



นายกรัฐมนตรีมอบรางวัล ทุนหมุนเวียน ประจำปี 59



กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มอบรางวัล ทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2559 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล และมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียนและหน่วยงานที่กำกับดูแล โดยปีนี้มีกรมมอบรางวัลทั้งสิ้น 4 ประเภทรางวัล

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้จัดพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2559 เพื่อสนับสนุนให้ทุนหมุนเวียนเร่งพัฒนา การบริหารและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ การประเมินผลที่กำหนดไว้ โดยมีเป้าหมายให้ทุนหมุนเวียน ทุกแห่งมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้ง เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและปฏิบัติงาน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศต่อไป

ทั้งนี้ เงินนอกงบประมาณถือเป็นเครื่องมือสำคัญของภาครัฐ ที่ช่วยผลักดันนโยบายด้านต่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ในเชิงนโยบาย รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนและส่งเสริมให้ ทุนหมุนเวียนสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้จัดให้มีระบบประเมินผลการดำเนินงาน ของทุนหมุนเวียนต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีบัญชี 2547 โดยปัจจุบันมีทุนหมุนเวียนที่กรมบัญชีกลางกำกับดูแล 116 ทุน มูลค่าสินทรัพย์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 อยู่ที่ 3.35 ล้านล้านบาท

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า ทุนหมุนเวียน ที่ได้รับรางวัลประจำปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 17 รางวัล โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทรางวัล ดังนี้

1. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น จำนวน 6 ทุน ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนสนับสนุน การวิจัย กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทุน

เพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน กองทุนพัฒนาสหกรณ์ และ เงินทุนหมุนเวียนการแสดงผลการศึกษาศึกษาและเงินตราไทย ซึ่งเป็นทุนหมุนเวียนที่มีผลการดำเนินงานโดยรวมดีเด่น สามารถดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย ตามภารกิจ

2. รางวัลการพัฒนาด้าน ประเภทดีเด่น จำนวน 3 ทุน ได้แก่ กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทุน เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนส่งเสริม โรงเรียนในระบบ ประเภทชมเชย 2 ทุน ได้แก่ เงินทุนหมุนเวียน โรงงานในอารักขา กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เป็นรางวัล สำหรับทุนหมุนเวียนที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพ การดำเนินงานตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารพัฒนา ทุนหมุนเวียนดีเด่น จำนวน 5 ทุน ได้แก่ กองทุนสนับสนุน การวิจัย กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ เงินทุนหมุนเวียน การแสดงผลการศึกษาศึกษาและเงินตราไทย กองทุนป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด รางวัลนี้มอบให้กับทุนหมุนเวียน ที่มีการบริหารจัดการองค์ประกอบตามกรอบการประเมิน ด้านการบริหารพัฒนา ใน 6 หัวข้อ คือ 1) บทบาท คณะกรรมการทุนหมุนเวียน 2) การบริหารความเสี่ยง 3) การควบคุมภายใน 4) การตรวจสอบภายใน 5) การบริหารจัดการสารสนเทศ และ 6) การบริหารทรัพยากรบุคคล

สำหรับ 4. รางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ จำนวน 1 ทุน ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นรางวัล เชิดชูเกียรติให้กับทุนหมุนเวียนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีผลการดำเนินงานในระดับดีเด่นอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่ การสร้างความยั่งยืนขององค์กร



รางวัลต่างๆ ที่ทุนหมุนเวียนได้รับต้องผ่านการพิจารณา คัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินรางวัล ทุนหมุนเวียนดีเด่น ที่ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ซึ่งมีเกณฑ์วัด ทั้งด้าน ประสิทธิภาพการบริหารงาน ด้านการปรับปรุงและพัฒนา และวัดผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ โดยจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 9 แล้ว

“การมอบรางวัล ถือเป็นแรงผลักดันทุนหมุนเวียน เร่งพัฒนาผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก ทุนหมุนเวียนมีส่วนในการส่งเสริม ผลักดัน กระตุ้น พัฒนา เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นระบบ สาธารณสุข กฎหมาย เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558-2563 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” กล่าวคือ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ไม่ใช้ความรุนแรงหรือวิธีนอกกฎหมาย มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามสมควรแก่ฐานะ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ กับตลาดโลกโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้น มีการบริหารจัดการภายในประเทศอย่างบูรณาการ และการคำนึงถึงความเหมาะสม คุ่มค่าในการปฏิบัติงาน รู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง” นายมนัส กล่าว

เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง